

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch  
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 10  
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sau khi nghiên cứu tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, Ban Pháp chế có ý kiến thẩm tra như sau:

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban, đồng thời có thêm một số ý kiến sau:

Về công tác nội vụ, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị tự quản thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng đơn vị địa phương. Thực hiện chế độ, chính sách đối với số cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; có kế hoạch rà soát tổng thể các thôn, tổ dân phố chưa đủ điều kiện theo quy định trên địa bàn toàn tỉnh để xây dựng đề án, thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất, đặt tên, đổi tên đảm bảo đồng bộ, thống nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Về công tác thanh tra, thực hiện thanh tra theo kế hoạch, tập trung vào những nội dung, lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, khắc phục tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa chuyên ngành, tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá các tội phạm có tổ chức như tội phạm về ma túy, tội cho vay lãi nặng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tập trung xử lý vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường

bộ; sớm thực hiện tổng rà soát các “điểm đen”, các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, để kịp thời xử lý triệt để các “điểm đen”, từng bước xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng bổ sung các Camera giám sát, phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các đô thị và các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CVPC.



**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Lương Bình**